

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

GAC MOTOR VIỆT NAM GIỚI THIỆU MẪU XE MPV GIA ĐÌNH MỚI TẠI TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM 2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024, TC Services Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu MPV All-New M6 Pro tiện nghi nhưng cũng vô cùng tinh tế, cùng hàng loạt các trang bị an toàn tiên tiến. Bên cạnh đó, hai mẫu xe tiên phong: mẫu MPV sang trọng All-New M8 và mẫu SUV cao cấp All-New GS8 cũng hiện diện trong không gian của thương hiệu với chủ đề “Tinh hoa chế tác - Công nghệ tiên phong” tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2024.

GAC MOTOR VIỆT NAM TẠI TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM 2024

Tham gia Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, GAC MOTOR Việt Nam giới thiệu thông điệp về “Tinh hoa chế tác - Công nghệ tiên phong” nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị sau tay lái.

Với cam kết không ngừng phát triển những công nghệ tiên tiến để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, GAC MOTOR đã và đang ứng dụng các Công nghệ tiên phong vào các sản phẩm nhằm thay đổi trải nghiệm lái xe cũng như nâng cao phong cách cuộc sống thông qua ba giá trị cốt lõi:

- **Craftmanship:** tinh hoa chế tác với chất lượng bền bỉ.
- **Connection:** kiến tạo những giá trị để gắn kết con người trong một không gian mở, gần gũi với thiên nhiên.
- **Innovation:** sáng tạo không ngừng để kiến tạo tương lai bền vững.

Với việc tham gia VMS năm nay, GAC MOTOR một lần nữa khẳng định cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đem đến những sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. GAC MOTOR cam kết đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong hành trình hướng tới tương lai xanh thông qua những công nghệ tiên tiến và sản phẩm đẳng cấp.

ALL-NEW M6 PRO – TIỆN NGHI THỜI THƯỢNG

Mẫu xe MPV All-New M6 Pro lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản 1.5 Turbo GS và 1.5 Turbo GL. Nội thất 2 tông màu của M6 Pro đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thanh lịch, không gian rộng rãi cho 7 người và các tính năng được tối ưu hóa cùng công nghệ hiện đại, hướng đến sự thực dụng đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

GAC Motor Việt Nam mang tới giá ra mắt đặc biệt cho những khách hàng sở hữu sớm All-New M6 Pro trong VMS 2024. Khách hàng cũng sẽ được tặng đồng hồ thông minh GAC Watch khi mua All-New M6 Pro trong dịp này.

1. Thiết kế thanh lịch và hiện đại.

All-New M6 Pro sở hữu kích thước lớn 4793×1837×1765 (mm) cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, mang đến hình ảnh một chiếc MPV năng động, khỏe khoắn những vô cùng thanh lịch cùng không gian nội thất rộng rãi cho mọi nhu cầu sử dụng. Ngoại thất của xe được thiết kế đồng nhất ở đầu xe và đuôi xe, mang đến hình ảnh trực quan của đôi cánh rõ nét, để lại ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiết kế thanh lịch còn thể hiện ở cụm đèn pha phong cách LED ma trận đem lại hiệu quả chiếu sáng tuyệt vời, giúp khách hàng lái xe an toàn hơn vào ban đêm. Cụm đèn hậu thiết kế với dải đèn sáng liền mạch nổi bật với 230 điểm LED giúp tăng khả năng nhận biết và an toàn khi di chuyển. Xe cũng được trang bị bộ mâm 18 inch (1.5T GL) và 16 inch (1.5T GS) đem lại hiệu ứng hình ảnh đậm chất thể thao, dù là lựa chọn nào cũng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Nội thất của All-New M6 Pro được ứng dụng phong cách thiết kế thông minh với tầm nhìn được mở rộng và ô kính được bổ sung ngay chân trụ A, kết hợp với gương chiếu hậu có diện tích quan sát lớn cho phép người lái dễ dàng quan sát được bên ngoài xe một cách trực quan hơn và giảm kích thước điểm mù.

Không gian nội thất gây ấn tượng ban đầu với cụm màn hình đôi liền mạch, bao gồm màn hình đa thông tin LCD 7” và màn hình cảm ứng giải trí đa phương tiện 10.25”. Thiết kế thông minh này vừa tăng thêm tính thẩm mỹ, vừa giúp người lái dễ dàng quan sát khi lái xe. Tại không gian lái, xe cũng được trang bị Vô lăng 3 chấu bọc da, Cần số điện tử sang trọng & hiện đại, Phanh tay điện tử và Giữ phanh tự động, Chìa khóa thông minh với chức năng khởi động từ xa, Điều hòa 2 vùng độc lập, Bệ tay trung tâm bọc da, Camera 360 độ quan sát toàn cảnh xung quanh xe và 7 cổng sạc. All-New M6 Pro cũng có hơn 20 ngăn chứa đồ, có thể chứa đồ dùng của tất cả người ngồi ở cả 3 hàng ghế. Điều này mang đến sự tiện lợi cho chủ xe cũng như các hành khách đi cùng

trong việc di chuyển hàng ngày cũng như trong các chuyến du lịch.

Ghế lái trên xe được thiết kế với cấu trúc hỗ trợ hông và vai, giảm thiểu tác động của trọng lực, mang đến tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt trên những chuyến đi dài cho mọi người. Phiên bản 1.5T GL trang bị ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện 6 hướng, trong khi phiên bản 1.5T GS trang bị ghế nỉ và ghế lái chỉnh tay 6 hướng.

Không gian nội thất được mở rộng với cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển đóng mở bằng nút bấm có chức năng chống kẹt, góp phần mang lại không gian nội thất sang trọng, và tăng thêm sự thú vị trên mỗi chuyến đi.

2. Tiện nghi thời thượng

Với thiết kế linh hoạt, All-New M6 Pro mang tới không gian thoải mái cho cả bảy vị trí trên xe. Bên cạnh đó trong trường hợp di chuyển với bốn hành khách, xe lại mang tới không gian cao cấp, rộng rãi với hàng ghế thứ 2 được đẩy lùi về phía sau. Không chỉ vậy, hàng ghế thứ 1 và thứ 2 với công năng gập kết hợp để tạo thành một chiếc ghế thư giãn lớn, giúp khách hàng có thể ngủ nghỉ sau một hành trình dài. Thiết kế 2 ghế riêng biệt cho hàng ghế thứ 2 với lối đi ở giữa cũng giúp di chuyển dễ dàng hơn. Hàng ghế thứ 3 cũng là chi tiết được chăm chút tỉ mỉ với góc ngả lưng hoàn hảo lên tới 23,2 độ, đệm ghế được làm dày cùng chiều cao lưng ghế lên tới 960mm mang tới một thiết kế công thái học đảm bảo tư thế ngồi thoải mái nhất cho mỗi hành trình.

Góc mở cánh cửa sau của All-New M6 Pro được thiết kế rộng có thể lên tới gần 90 độ giúp hành khách phía sau dễ dàng ra, vào xe. Cùng với đó khu vực bước chân thấp hỗ trợ thuận tiện khi bước lên hoặc xuống xe, đặc biệt với người già hoặc trẻ em.

Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng hoàn toàn và ẩn vào sàn xe, tạo ra một không gian chứa đồ rộng lớn có sức chứa với dung tích lên tới 1.100L và có thể chứa được 14 vali (kích thước 20 inch). Khi ghế hàng thứ ba được dựng lên, không gian chứa đồ là 324L (tương đương 4 vali kích thước 20 inch).

3. Công nghệ an toàn hỗ trợ tối ưu

All-New M6 Pro không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiện đại và sang trọng, nội thất tinh tế, tiện nghi, mà còn được trang bị đa dạng các tính năng hỗ trợ lái xe thông minh, giúp mang lại sự an toàn và thoải mái tối đa.

Cụ thể, 8 tính năng của Hệ thống trợ lái nâng cao ADAS hiện đại có thể kể tới như: Hệ thống điều chỉnh đèn pha - HBA, Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động - ACC, Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng - ICA, Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường - TJA, Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước - FCW, Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp - AEB, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường - LDW, Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường - LKA tăng sự an toàn khi lái xe trong

các điều kiện giao thông khác nhau, mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng.

Bên cạnh đó, các công nghệ an toàn cũng được áp dụng như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA), Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) & Hệ thống hỗ trợ đỗ xe (HDC).

Xe cũng được trang bị 6 túi khí bảo vệ gồm 2 túi khí phía trước hàng ghế trước, 2 túi khí hông hàng ghế trước và 2 túi khí rèm.

Với sự quan tâm an toàn tối ưu nhất cho khách hàng, khung xe cũng được sử dụng thép cường độ cực cao lên tới 93%, độ cứng cao nhất đạt tới 1500 MPa tương đương với mức của một tàu ngầm hạt nhân. Khung xe cứng cáp sẽ đem lại khả năng bảo vệ toàn diện, đảm bảo cho chuyến đi của khách hàng luôn an toàn.

Hành khách trên xe cũng sẽ được “bảo vệ” 3 cấp độ với hệ thống điều hòa tiên tiến. All-New M6 Pro sử dụng hệ thống lọc bụi mịn không khí cấp độ phân tử PM1.0 có thể loại bỏ 97% hạt 0,3µm. Cấp độ thứ 2 là hệ thống lọc không khí công nghệ Plasma, cung cấp 3 triệu ion dương và ion âm để khử trùng và loại bỏ bụi bẩn, nhờ đó các loại virus, vi khuẩn, mùi hôi, nấm mốc và các chất gây dị ứng đều bị ngăn chặn và loại bỏ, mang đến môi trường không khí trong xe luôn trong lành. Cấp độ thứ 3 là hệ thống cảm biến đo chất lượng không khí AQS, có chức năng giám sát chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm bên trong xe một cách liên tục. Khi phát hiện có luồng không khí ô nhiễm xâm nhập vào trong xe, AQS sẽ ngay lập tức đóng cửa hút gió, chuyển chế độ tuần hoàn không khí trong xe, giúp kịp thời ngăn không khí ô nhiễm vào trong xe, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình của khách hàng

4. Vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc, tối ưu nhiên liệu

Xe được trang bị động cơ 1.5 Turbo GDI thế hệ thứ 3 hiệu suất cao cho công suất cực đại 174Hp, mô men xoắn cực đại 270Nm nhưng rất tiết kiệm nhiên liệu với thông số chỉ 7.22L/100km. Ba chế độ lái gồm Eco, Comfort và Sport mang đến sự lựa chọn cho người lái để phù hợp với các tình huống vận hành khác nhau. Hộp số ly hợp kép 7 cấp, được xếp hạng trong “Top 10 hộp số tốt nhất thế giới”, cung cấp khả năng chuyển số nhanh hơn nhưng vẫn mượt mà, ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả.

BỘ ĐÔI ALL-NEW M8 VÀ ALL-NEW GS8 – ĐẲNG CẤP, MẠNH MẼ VÀ SANG TRỌNG

ALL-NEW M8 – KIỆT TÁC DU HÀNH SANG TRỌNG

All-New M8 là sự kết hợp giữa sự sang trọng và đổi mới, đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cao cấp. Mẫu xe đứng đầu trong phân khúc MPV cỡ lớn trong 65 tháng liên tiếp tại Trung Quốc, sở hữu công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và nhiều tính năng tiện nghi, hứa hẹn cho khách hàng một hành trình thú vị và không gì sánh bằng.

All-New M8 gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên qua thiết kế lưới tản nhiệt với các thanh chrome dọc kéo dài từ dưới nắp capo xuống khu vực cản trước, như “một con sư tử dũng mãnh đang lao mình về phía trước”, cùng hệ thống đèn pha “Awakening Eye – mang cảm hứng Ánh mắt vua sư tử” với khả năng tự động điều thích ứng hay tính năng đèn chò dẫn đường” được phát triển riêng.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống “ma trận” túi khí toàn diện 360° - lần đầu tiên có trong phân khúc MPV. Tính năng này cùng với các tính năng khác như hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động FAPA và hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS), giúp M8 trở thành mẫu xe dẫn đầu trong việc bảo vệ hành khách với gần 20 tính năng toàn, bên cạnh những “ưu ái” tôn vinh người dùng trong thiết kế nội thất, đưa M8 thật sự trở thành chuẩn mực mới trong phân khúc MPV cao cấp.

Chương trình Khuyến mãi đến hết 31/10/2024:

Miễn phí phim dán cách nhiệt Ice Cool trị giá lên đến 19 triệu VNĐ áp dụng cho sản phẩm All-New M8, và tặng thêm 10 triệu VNĐ khi mua All-New M8 phiên bản GL và GT.

ALL-NEW GS8 – THẾ HỆ MỚI, UY THẾ MỚI

All-New GS8 là mẫu SUV mang phong cách mạnh mẽ, gây thu hút bởi những chi tiết được thiết kế một cách tỉ mỉ như cụm lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn hình chữ V, hệ thống đèn pha “Đôi mắt của kẻ chinh phục” mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh tế. Sự linh hoạt, yên tĩnh và rộng rãi của chiếc xe tiếp tục được thể hiện tới mọi chi tiết như hệ thống màn hình trung tâm, các chất liệu da ghế, không gian cốp xe siêu lớn ...

Không chỉ vậy, mẫu xe còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến giúp cho trải nghiệm lái xe dễ dàng và an toàn hơn. Có thể kể tới như hệ thống 12 tính năng an toàn gồm hệ thống tránh va chạm ở tốc độ thấp, hệ thống Trợ lái nâng cao (ADAS), hệ thống cảnh báo va chạm phía trước. Đồng thời, hệ thống khung gầm megastar được phát triển riêng biệt cũng giúp tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý ổn định và an toàn trên mọi hành trình.

Cả 2 mẫu xe M8 và GS8 được trang bị động cơ xăng Turbo 2.0L tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp thế hệ thứ 4 của GAC cho công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm đáp ứng hoàn hảo khả năng tăng tốc ấn tượng hay vận hành êm ái dù đang di chuyển trong đô thị hay trên xa lộ.

Chương trình Khuyến mãi đến hết 31/10/2024:

Miễn phí phim dán cách nhiệt Ice Cool trị giá lên đến 19 triệu VNĐ và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất khi mua All-New GS8.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ & KHUYẾN MÃI

Với mong muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, GAC MOTOR Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc với kế hoạch hoàn thành 7 đại lý trong năm 2024 bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Trong năm tới, chúng tôi cũng sẽ tăng cường mạng lưới lên tới 20 đại lý tại các thành phố lớn trên toàn quốc và mục tiêu đạt 30 đại lý vào năm 2026.

Khách hàng đặt mua các mẫu xe của GAC có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể:

Cam kết hậu mãi 7-7-7:

- Bảo hành 7 năm*
- Miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7 trong 7 năm* (Áp dụng Điều khoản và Điều kiện)
- Miễn phí nhân công bảo dưỡng trong 7 năm* (Chỉ bảo dưỡng định kỳ)

(* Hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước

Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC MOTOR và các dòng xe tại Việt Nam, vui lòng truy cập website chính thức: www.gacmotorvn.com.vn hoặc số hotline: 1800255511.

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.